

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Thực hiện Công văn số 1433/STP-KTVB ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa về theo dõi thi hành pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3792/KH-UBND ngày 20/9/2020 triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, đồng thời tổ chức quán triệt các quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, công chức chuyên môn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Nhìn chung, công tác triển khai văn bản pháp luật mới về lĩnh vực tái hòa nhập cộng đồng được UBND huyện chú trọng, quan tâm và triển khai kịp thời.

II. Kết quả thi hành pháp luật tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

1. Tình hình chung người chấp hành xong án phạt tù về địa phương nơi cư trú

Tổng số người chấp hành xong án phạt tù: Tổng số kết quả điều tra trên địa bàn huyện có 149 người đang trong diện quản lý, trong đó: nam 140 người; nữ 09 người

- Đặc điểm địa bàn cư trú: Thị trấn: 28 người; xã đồng bằng: 110 người; xã miền núi: 11 người.

Nhìn chung các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có người về địa phương, có người chấp hành xong không trở về địa phương, số về địa phương cư trú chưa được quan tâm, tạo điều kiện công ăn việc làm nên một số người về địa phương một thời gian không tìm được công ăn việc làm nên họ lại đi nơi khác làm ăn, do ở địa phương không tìm được công ăn việc làm, các doanh nghiệp chưa tạo điều kiện tiếp nhận họ vào làm.

Các đối tượng khi về chấp hành xong án phạt tù về địa phương nơi cư trú chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định tại địa phương nơi sinh sống, một số ít trong đó vẫn còn tái phạm tội.

Tổng số người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội: 02 người trong đó: nam: 02 người. Đặc điểm địa bàn cư trú: xã đồng bằng: 02 người.

2. Công tác thi hành pháp luật tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giao Công An huyện tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Tích cực vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; định kỳ hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng báo cáo UBND tỉnh và Công an tỉnh.

III. Tồn tại, khó khăn

Nhiều trường hợp người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù không về địa phương, có người về một thời gian ngắn rồi lại đi nơi khác làm ăn, có trường hợp chấp hành xong về cư trú tại địa phương nhưng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện không nhận được giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù hoặc thông báo chấp hành xong án phạt tù của trại giam, trại tạm giam nơi người đó chấp hành án; bên cạnh đó, nhiều đối tượng khi trở về địa phương không tự giác đến cơ quan công an trình diện nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Một số xã có người được đặc xá, tha tù về địa phương nhưng khi họp phân công người giám sát, giáo dục thì có người còn ngại tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

Một số người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương còn tự ty bản thân về tội lỗi của mình. Các ban, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Vẫn còn tồn tại sự kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Địa phương khó khăn trong việc sắp xếp, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

IV. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm; xây dựng các mô hình; nghiên cứu chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Có cơ chế hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được vay vốn để sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Sở Tư pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến việc quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng